

SIMAT – ดูแล้ว ยังน่าสนใจในคืนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ยกเว้นตลาด หรือ SET Index นะครับ ที่จะกล่าวอย่างข้อความที่จั่วหัวไม่ได้

แม้ว่าเมื่อก่อน จะเคยมองๆ กันว่าแนวโน้มดี แนวโน้มปี 2018 น่าสนใจมากก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม หากว่าเวลานี้ เอาแค่สัญญาณที่เห็นเหมือนตามมาอย่างต่อเนื่อง มันเริ่มบ่งชี้อะไรบ้างอย่างไรเตรียมตัวกัน... การลงต่ำกว่าระดับ 1760 ในระลอกล่าสุดนั้น เห็นเหมือนเคยกล่าวออกทีวีไปแล้วว่า มันอาจจะเป็นสัญญาณที่ร้ายๆ น่ากลัวหน่อยๆ เพราะในด้านโครงสร้าง มันคือขาลงนั่นเอง... แต่ก็เคยกล่าวไว้ด้วยว่า ใครที่ติดหุ้นในระดับ 1800+/- ยังไม่ต้องกลัว อาจจะมีโอกาสขึ้นมาให้ได้คือว่าจะปรับพอร์ตหรือไม่ อย่างไร... แล้วนั้นก็มีการลงไปถึงระดับ 1724 ก่อนที่จะเด็งขึ้นมาจนถึงระดับ 1800+/- ในช่วงนี้ เอาแล้วสิ อากักรวิฆาน อาจจะมีเหมือนจะยืนระดับ 1800 ไม่ได้ หรือทำทางจะไม่ผ่าน 1800 อย่างจริงๆ จังๆ เสียด้วยซ้ำไป... แล้วจะต้องทำไง สัญญาณอะไรที่บอกได้บ้าง ... ตอนนี่ เห็นเหมือน ไม่ได้ฟังสัญญาณอะไรเลย นอกจากสุดยอดเส้น MA ของเหนือเมฆ ที่เอาไว้ใช้ดูแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป นั่นก็คือ “เส้น 3 เซียน” ... การขึ้นการลงที่ห่างจาก เส้น 3 เซียนมากๆ นั้น เห็นเหมือนเฉยๆ เพราะเป็นไปได้อย่างสองฝั่ง การลงจากระดับ 1800 จนถึง 1724 ในครั้งก่อน เห็นเหมือนคาดไว้ว่า ยังไงก็ต้องกลับขึ้นมา 1800 ได้อีกครั้งแน่ๆ แต่การกลับขึ้นมา จะทำให้เราต้องคิดมาก หรือ คิดหนัก ว่าจะเอาอย่างไร... นี่แหละครับ ถึงได้บอกว่า ช่วงนี้ยังต้องดูกันดีๆ ไข่ว่าจะน่าสนใจจริงๆ ได้ 100% นะ... จะว่า 50-50 ก็ยังได้ วันนี้ ถ้าต่ำกว่า 1790 ก็เอาเรื่องอยู่นะ (พรงี้ว่ากัน)

ดูตามเกม... อาจจะไม่ใช่เกมเหมือนจะลงทุนจริงๆ จังๆ เท่าไรนักในตอนนี่ เพราะว่ากันตามสัญญาณในตอนนี่ ก็คงต้องว่ากันในระยะสั้น หรือ เน้นเล่นเก็งกำไรระยะสั้น แบบมีเงื่อนไขด้วยนะ

แนวรับ : ... 3.7-3.6 ก็พอไหว **ยืน 3.8** ได้ ก็น่าตาม **ยืน 3.6** ไม่ได้ ก็เลิก

เป้าหมาย : ... 4.10-4.20 เป็นเป้าหมายของการเล่นเก็งกำไร หรือเล่นรอบ

Price Chart...(SIMAT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SIMAT... รูปแบบการแกว่งตัว และจากแนวโน้มการยืนบนเส้น MA. ระยะสั้น ได้เห็น น่าสนใจ ถ้าจะมองที่ปริมาณ Volume ที่สอดคล้องกับ Pattern อาจจะมีหวังให้เห็นการยืนระดับ 3.82 ก่อนก็ได้ แล้วจึงไล่ซื้อตามหน้า ก็ถือว่าไม่ผิด... แต่ภาพนี้ การลงต่ำกว่า 3.60 อย่างเด็ดขาดนั้น จะถือว่า ไม่ใช่เรื่องดี แนวโน้ม น่าจะไปไม่ไหว หรือ ยังไม่พร้อมจะไป... ส่วนการขายในตัวหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรนั้น บางครั้ง เราจะเอาเรื่องทางตำราเป๊ะๆ ก็ไม่ได้เสียเลยทีเดียว อาจจะต้องว่ากันในระหว่างวันด้วย อาจจะมีแรงซื้อหรือขาย หรือ การเขย่าของราคา ให้เราเห็นอะไรบางอย่างก็ได้ ซึ่งนั่น อาจจะไปมากกว่าเป้า หรือไม่ถึงเป้า ตามตำราก็ได้